

**UỶ BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng 8 năm 2022

### **BÁO CÁO**

**Về việc hoàn thiện một số nội dung có liên quan đến việc lập  
điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng vùng huyện Tuy Phước  
đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050**

Kính gửi: UBND tỉnh Bình Định.

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Bình Định tại Công văn số 7364/UBND-KT ngày 19/11/2021 về việc chủ trương lập điều chỉnh tổng thể đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tuy Phước, gắn với định hướng phát triển đô thị Tuy Phước, UBND huyện Tuy Phước đã lập nhiệm vụ quy hoạch và được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng vùng huyện Tuy Phước đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Thực hiện Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh, UBND huyện Tuy Phước đã lập hồ sơ thiết kế quy hoạch và trình UBND tỉnh phê duyệt tại Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 20/4/2022 về việc trình thẩm định và phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng vùng huyện Tuy Phước đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Trong quá trình thẩm định đồ án, Sở Xây dựng tỉnh Bình Định có Văn bản số 1133/SXD-QHKT ngày 06/5/2022 đề nghị UBND huyện Tuy Phước nhận lại hồ sơ để hoàn thiện và trình thẩm định lại. Thực hiện ý kiến của Sở Xây dựng, UBND huyện Tuy Phước đã tổ chức rà soát, tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định để cập nhật, bổ sung, hoàn thiện nội dung đồ án quy hoạch và đã trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 24/5/2022.

Ngày 14/6/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã tổ chức cuộc họp cho ý kiến về đồ án quy hoạch vùng huyện Tuy Phước. Tại cuộc họp, các thành viên dự họp đã thống nhất các nội dung đồ án quy hoạch vùng huyện Tuy Phước do UBND huyện Tuy Phước báo cáo. Tuy nhiên, để việc quy hoạch vùng huyện Tuy Phước đạt chất lượng cao hơn, UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Tuy Phước phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị có liên quan rà soát và xem xét vấn đề tiêu thoát lũ trên địa bàn huyện Tuy Phước và các vùng lân cận.

Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng. Ngày 07/7/2022, UBND huyện Tuy Phước đã phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục thủy lợi và các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát và xem xét việc tiêu thoát lũ trên địa bàn huyện Tuy Phước và các vùng lân cận. Qua làm việc, các ngành đã thống nhất các nội dung liên quan đến việc tiêu thoát lũ của đồ án quy hoạch (*có hồ sơ thiết kế quy hoạch và thuyết minh quy hoạch kèm theo*).

Đến nay, UBND huyện Tuy Phước đã phối hợp với các Sở, ngành có liên quan rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng vùng huyện Tuy Phước đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Để làm cơ sở cho việc phê duyệt đồ án quy hoạch nêu trên, UBND huyện Tuy Phước kính báo cáo UBND tỉnh Bình Định xem xét cho phép UBND huyện được báo cáo thông qua Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Định đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng vùng huyện Tuy Phước đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

UBND huyện Tuy Phước kính báo cáo UBND tỉnh biết, xem xét cho ý kiến chỉ đạo./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Sở Xây dựng;
- Lưu: VT. K3

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Nam**